
ความจริงใจของภาครัฐตอกรณีแบนสารเคมีเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายระดมทุกฝ ายที่เกี่ยว

ของ แลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการอยางสรางสรรค รับฟังเสียงเกษตรกรกรณีแบนสารพาราควอต ,คลอรไพริฟอส และ

ไกลโฟเสท ปัจจัยสําคัญภาคการเกษตร กําหนดกรอบการทํางานชัดเจนป องกันความสับสน หลังเกิดขาวกระพือแบน

สาร 2 ชนิดดันตนทุนเกษตรพุง

ปัจจุบันไทยนําเขาสารเคมีในปี 2559 ที่ผานมา 154,568 ตัน คิดเป็นเม็ดเงินกวา 20,000 ลานบาท ในขณะที่ขอมูล

จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ยํ้าวาปี 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ภาคเกษตรประมาณ 149 ลานไร มี

แรงงานอยูในภาคการเกษตรประมาณ 17 ลานคน สามารถผลิตสินคาเกษตรเพียงพอตอการบริโภคในประเทศ และ

ยังสามารถทํารายไดจากการสงออกถึงปีละ 1.22 ลานลานบาท ในจํานวนน้ี มีพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย(ไมใชสาร

เคมี)เพียง 3 แสนไร หรือคิดเป็น 0.17 เปอรเซ็นตของพื้นทีทัง้หมดหรือ 148.7 ลานไรที่มีการใชสารเคมีป องกัน

กําจัดศัตรูพืช เพราะ “ภาคการเกษตร” คืออูขาวอูน้ํา ปากทองของชนชัน้การผลิตของประเทศไทย

แตทันทีที่นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะ

กรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใชสารเคมีป องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงแถลงความคืบหน าของการทํางาน

พรอมระบุวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหยกเลิกการใชสารเคมีเกษตร 2 ตัวคือพาราควอต กับ คลอรไพริฟอส โดยให

จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไมอนุญาตใหใช ระหวางน้ีไมอนุญาตขึ้นทะเบียนเพิ่ม ไมตออายุทะเบียน ใหยุติ

การนําเขาภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และยุติการใชสิน้เชิง 1 ธันวาคม 2562 จากวันนัน้ สรางความสับสนใหแก

เกษตรกรและผูประกอบการเป็นอยางมาก เป็นเหตุใหเกิดการกักตุนสินคาและขายราคาเกินกวาความเป็นจริงถึง 2

0%

เพื่อสรางความชัดเจน นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงไดเชิญประชุมทุกฝ ายที่เกี่ยวของเพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลสําคัญในแงความเป็นพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมถึงรับฟังเสียงของเกษตรกรผูใชสารโดย

ตรง โดยยํ้าวาเวทีดังกลาวไมใชประชาพิจารณ แตเป็นการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชในการพิจารณาตามกระบวน

การ การเฝ าระวังวัตถุอันตรายตอไป

บรรยากาศเป็นการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการอันเกี่ยวของกับความเป็นพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่กรมกอง

ตางๆ สงตัวแทนเขามาใหความรูแบบสรางสรรค ทัง้จากสถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรม

การแพทย กรมควบคุมมูลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทามกลางผูมีสวนเกี่ยวของอื่น อาทิ สมาพันธชาวสวนยาง สมาพันธชาวนา

,ชาวไรออย ,ชาวไรมัน ,ชาวสวนปาลมน้ํามัน ,ชาวนาไทย รวมถึงเครือขายเตือนภัยสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช,มูลนิธิชีว

วิถี,มูลนิธิคุมครองผูบริโภค ตลอดจนสมาคมผูประกอบการสารเคมี เขารวมกวา 80 ชีวิต ขอมูลยังคงวนเวียนเรื่อง

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/


ความเป็นพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมซึ่งทุกคนรูอยูแลว แตคําถามคือความชัดเจนเรื่องการแบนหรือไมสําหรับสาร

เคมีทัง้สองตัวจากแงมุมของผูใช

นายสุกรรณ สังขวรรณะ เกษตรกรดีเดนจังหวัดสุพรรณบุรี ปราชญชาวบาน และเป็นประธานศูนยเรียนรูเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่เขารวมการประชุมครัง้น้ีพรอมคําถาม และคําชีแ้จงในฐานะ

เกษตรกรผูใชสารเคมีโดยตรงวา จากขาวการแบนสารพาราควอตและคลอริไพริฟอสนัน้ ขณะน้ีเกษตรกรมีความหวง

กังวลถึงการบริหารจัดการวัชพืชในไรนาของเกษตรกรในอนาคตวาจะทําอยางไรตอไป หรือเกษตรกรตองหันไปใชวิธี

ถอนหญาดวยมือหรืออุปกรณกําจัดวัชพืชแบบดัง้เดิม ซึ่งหากเป็นรูปแบบดังกลาวเขาไดยกตัวอยางใหเห็นภาพวา

หากตองการจะถอนหญาในแปลงขนาด 1 ไรใน 1 วัน แรงงาน 1 คนสามารถถอนหญาได 16 ตร.ม./ชม. ถาตองถอน

1 ไรตองใชแรงงาน 14 คน มีตนทุนคาแรงอยูที่ เฉลี่ย 300 บาท ดังนัน้หากตองการถอนหญาในแปลงจะมีตนทุนอยู

ที่ 4,200 บาท ตอไร ในขณะที่ใชสารเคมีจะมีตนทุนอยูที่ 100 บาทตอไร เกษตรกรใชสารดังกลาวเพียงเล็กน อยเทา

นัน้ วันน้ีหากพูดวาจะสัง่แบนสารดังกลาว ในความเป็นจริงกรมฯ ไดสัง่แบนแลวหลายตัว แตปรากฏวาสารดังกลาว

เกษตรกรก็ยังสามารถหาซื้อไดจากหลังราน

โดยเขายังไดนําเสนอทางออกสําหรับการแกไขปัญหาการใชสารเคมีไมถูกตองวา วันน้ีรูปแบบการใชสารเคมีของภาค

การเกษตรเปลี่ยนไป คนใชจริงสัมผัสกับสารโดยตรงกลายเป็นผูมีอาชีพรับจางฉีดพนหากกรมฯ สามารถจัดหลักสูตร

อบรมสอนการฉีดพนการใชสารอยางถูกตอง พรอมออกใบรับรองใหสามารถทํางานรับจางฉีดพนไดอยางถูกกฎหมาย

ปัญหาความเป็นพิษจากการสัมผัสจะลดลงไป ในขณะที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะชวยคัดกรองการซื้อสารเคมีจาก

รานคาที่ไดรับการรับรองจากกรมฯ จะชวยใหปัญหาการรับพิษ หรือเฝ าระวังการนําไปใชไมถูกประเภทลดลงไปได

ทางดานนายกิตติ ชุณหวงศ นายกสมาคมวิชาการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย ไดใหทัศนะเกี่ยวกับกรณีความ

สับสนที่เกิดขึ้นวา หนวยงานทางวิชาการของภาคการเกษตรออกมาพูดถึงตัวเลขสากลที่รับไดในคามาตรฐานให

สังคมคลายกังวล ตองมีการนําเสนอขอมูลในดานมหภาคทางเศรษฐกิจมีเหตุผลอยางไรในการนําเขาสารเคมีดัง

กลาวเขามาใช

เขาไดยกตัวอยางภาคการผลิตอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทย ที่มีพื้นที่เพาะปลูกทัว่ประเทศราว 10

ลานไร มีตัวเลขผลผลิตตอปีประมาณ 100 ลานตัน มูลคาการสงออกอยูที่ แสนลานบาท ไทยสงออกน้ําตาลและ

ผลผลิตน้ําตาลในรูปแบบอื่นปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก บราซิล อินเดีย และจีน แตในภูมิภาคอาเซียน

ไทยสงออกคิดเป็นปริมาณ 50% ของการบริโภค ในขณะที่อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทย กําลังมุงไปที่

พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑไบโอพลาสติก ไทยเป็นผูนําของภูมิภาคอาเซียน จําเป็นที่พืชไรอยางออยยังตองพึ่งพา

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ไรออยขนาดใหญ และในกระบวนการปลูกออยเองใชสารเคมีสําหรับศัตรูพืชและ

วัชพืชอยูที่ ประมาณ 500 บาทตอไร ในขณะที่ตนทุนรวมอยูที่ 9,000 บาทตอไร ถือวายังน อยหากเทียบกับตนทุน

การผลิตทัง้หมด

หลังจบการประชุมวันนัน้ เกษตรกรใจชื้นขึ้นที่ภาครัฐเขามา “ฟัง” ความจริงจากผูใชถึงความจําเป็นและภาระที่

เกษตรกรเผชิญหน าอยู ทวาสิ่งที่เกษตรกรอยากใหความจริงน้ีสะทอนเป็นความจริงใจของภาครัฐที่จะชวยเหลือ



เกษตรกร 17 ลานครัวเรือน ที่เป็นทัง้ผูผลิต และฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาด 1.22 ลาน ตอปีหรือไม อันน้ี

ตองจับตากันตอไป
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